



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
23 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐเดลินิวส์, บางกอกโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ไอเอ็นเอ็น, ศูนย์ข่าวแชนนัล, chinadaily, thestandard, thebangkokinsight, สปริงนิวส์, mcot, บ้านเมืองออนไลน์

- เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เพื่อมีข้อสั่งการมาตรการควบคุมป้องกันโรค ยืนยันไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อ 4 ราย ทั้งหมดมาจากเมืองอู่ฮั่น เป็นนักท่องเที่ยวจีน 3 ราย ในจำนวนนี้ 2 ราย ส่งตัวกลับประเทศจีนแล้ว อีกหนึ่งรายเป็นชายอายุ 68 ปี อยู่สถาบันบำราศนราดูร รอนผล แล็บ ส่วนรายที่ 4 เป็นหญิงไทยอายุ 73 ปี ติดเชื้อหลังจากกลับมาจากเมืองอู่ฮั่น อยู่ระหว่างการดูแลในห้องแยกโรคพร. นครปฐม กระแสข่าวพบผู้ป่วย 1 ราย ที่จ.เชียงใหม่ไม่เป็นความจริง เป็นไข้หวัดธรรมดา ขณะนี้ยังไม่ห้ามเดินทางระหว่างประเทศ

- อนามัยโลกชื่นชมมาตรการรับมือของไทย และ เชื่อว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศต่างได้ ขอให้ไทยเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้มากที่สุด รวมทั้งตัวอย่างเชื้อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรค

- นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดสร. ระบุว่า สั่งการให้แต่ละจังหวัดตรวจคุณภาพห้องแยกโรคความดันลบในรพ.ให้พร้อมใช้งาน ให้เขตสุขภาพทุกจังหวัดเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ รองรับการรักษา

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ.ยกระดับการสั่งการเป็นระดับ 3 รองรับการจัดซื้อจากคนสู่คน

- นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ที่ปรึกษารมว.ควบคุมโรค เผยว่า เชื้อใหม่นี้ใกล้เคียงโรคซาร์ส แต่ยังมีข้อจำกัดที่เมืองอู่ฮั่น ส่วนการเปิดเผยว่าเชื้อกลายพันธุ์ยังไม่แน่ชัด แต่การกลายพันธุ์เป็นเรื่องปกติ

- นายแคเนียล เคอร์เทส ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ชื่นชมความรวดเร็วของระบบการควบคุมป้องกันโรคในไทย คาดว่าจะพบผู้ป่วยเพิ่มอีก แต่เชื่อว่าไทยสามารถรักษาได้ทุกราย

- ท่าอากาศยานภูเก็ตเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินในเส้นทางบินตรงจากเมืองอู่ฮั่น พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัย 6 ราย โดยรายที่ 1-4 แพทย์ให้กลับบ้านแล้ว ส่วนรายที่ 5 รักษาตัวในห้องแยกโรคความดันลบรพ.วชิระภูเก็ต รายที่ 6 อยู่ที่รพ.ป่าตอง ขณะนี้รอผลแล็บ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

- คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน (เอ็นเอชซี) เตือนว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาจกลายพันธุ์ แพร่ระบาดมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญของเอ็นเอชซี ยืนยันว่า ไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีชื่อทางเทคนิคว่า “2019 โนเวล โครนาไวรัส” (2019-nCoV), เทศบาลเมืองอู่ฮั่นเตือนประชาชนงดเดินทางออกจากเมือง ยกเลิกการจัดงานตรุษจีน และเตือนนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น

- สาธารณสุขมณฑลหูเป่ย์ของจีน รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจาก ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพิ่มอีก 8 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 17 รายแล้ว ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในจีนอยู่ที่ 554 ราย

- มาเก๊าพบผู้ป่วยรายแรกเป็นนักธุรกิจชาวจีน วัย 52 ปี ชาวเมืองอู่ฮั่น ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเฝ้าดูอาการ

- ไต้หวัน พบหญิง อายุ 50 ปี ติดเชื้อเป็นรายแรก โดยเพิ่งเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น

- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ พบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรก เป็นชายอายุ 30 ปีอยู่ที่เมืองสโตนโฮมิช หลังจากไปเยี่ยมบ้านเกิดที่เมืองอู่ฮั่น ด้านซีตีสียกระดับคำเตือนการเดินทางไปเมืองอู่ฮั่นเป็นขั้นที่ 2

- สื่อจีนรายงานว่า ตลาดอาหารทะเลเมืองหัวหนาน เมืองอู่ฮั่น ที่เป็นต้นตอการระบาด มีการจำหน่ายเนื้อสัตว์ป่า ถึง 112 รายการ อาทิ ลูกหมาป่า จระเข้ จิ้งจอก ซาลาแมนเดอร์ยักษ์ งู หนู นกยูง เม่น และอูฐ

- ต่างประเทศเพิ่มการเฝ้าระวัง เช่น จีน ยกระดับมาตรการ 5 ด้าน คือ ตรวจคัดคนด่าน รายงานด่าน กักกันด่าน วินิจฉัยคนด่าน และ รักษาผู้ป่วยด่าน , ไต้หวัน แนะนำพลเมืองงดเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น และ ห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. จนกว่าเชื้อจะถูกควบคุมได้แล้ว, สายการบินคาเธ่ย์ แอร์ไลน์ของฮ่องกง ให้พนักงานบนเครื่องบินสวมหน้ากากอนามัยในเที่ยวบินจีน , สิงคโปร์เริ่มตรวจผู้โดยสารบนเครื่องบินทุกคนที่มาจากจีน

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล

- เสนอว่า ไทยได้รับคะแนนความพร้อมรับมือการระบาดของโรคมากที่สุดเป็น 1 ใน 13 ประเทศทั่วโลก ดีใจกับรมว.สร. และบุคลากรสร. ยืนยันกับนักท่องเที่ยวได้ มาเที่ยวไทยปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก

- เสนอรายงานพิเศษใหม่ไลน์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ระบุว่า ขณะนี้หลาย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเทศเรียกร้องให้จีน ให้นำรหัสพันธุกรรมไวรัสสายพันธุ์ใหม่ นี้ ส่งให้องค์การอนามัยโลก เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาด</p> <p>ฝุ่นPM2.5 สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ ,มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์ ,แนวหน้า,mcot,ผจก.ออนไลน์,thestandard , เว็บไซต์ไทยโพสต์, mthai</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการทุกเหล่าทัพลงพื้นที่ทำงานร่วมกับจิตอาสา สนับสนุนส่วนราชการเร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่วิกฤติเป็นการเร่งด่วน โดยเฉพาะการควบคุมต้นเหตุของปัญหา สนับสนุนการทำฝนหลวง และขยายผลสำรวจจุดความร้อนในพื้นที่ แจ้งเตือนกำลังภาคพื้น เร่งเข้าไปควบคุมไฟป่าและพื้นที่ก่อให้เกิดควัน ร่วมสนับสนุนส่วนราชการต่างๆ กวดขันบังคับใช้กฎหมาย สนับสนุนการชำระล้างถนน ทางเท้าและต้นไม้ริมทาง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นระดับต่ำที่มีผลกระทบต่อประชาชน</p> <p>- พล.อ.ประวิตร รองนายฯ เรียกประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ในวันที่ (23 ม.ค.)เพื่อหามาตรการแก้ปัญหาฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 และ 12 มาตรการเร่งด่วน นายฯมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปวางมาตรการ ที่ค่อยเป็นค่อยไปจากเบาไปให้หนัก เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนมากเกินไป</p> <p>-กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพ กทม.และปริมณฑล มีฝุ่นPM 2.5 อยู่ระหว่าง (27-66มคก./ลบ.ม.) โดยปริมาณฝุ่นละอองภาพรวมมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่ มีพื้นที่สีส้ม 9 พื้นที่ แนะนำดูแลพลีเคชั่นให้ดูค่า PM 2.5 เป็นหลัก</p> <p>-ก.ศึกษาธิการ สั่งปิดโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบ 233 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 23-24 ม.ค.นี้</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว. สธ. และคณะ ลงพื้นที่รณรงค์มาตรการลดฝุ่นละออง PM.2.5 พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่เทศกิจ พนักงาน กทม. ที่ลานอนุสาวรีย์ ร.6 สวนลุมพินี</p> <p>-นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. สั่งการให้ สสจ. เร่งรัดการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ส่งทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ทีมหมอครอบครัว และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพ ให้คำแนะนำ แจกหน้ากากอนามัยกลุ่มเสี่ยง ไปแล้วกว่า 400,000 ชิ้น รวมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 4 กลุ่มโรค ให้ทุกแผนกในรพ.เพิ่มการเผยแพร่ความรู้เรื่องฝุ่น และให้คำแนะนำการป้องกันตนเอง รวมทั้งเปิดคลินิกมลพิษออนไลน์ www.pollutionclinic.com ให้หน่วยงานของ สธ. เป็นองค์กรต้นแบบร่วมลดฝุ่น มาตรการที่ดำเนินการแล้ว ได้เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกกระทรวง และใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.นครราชสีมา เปิดคลินิกมลพิษและห้องปลอดฝุ่นในสถานพยาบาล ประสาน อปท. ที่มีค่าฝุ่นสูง ออกเทศบัญญัติ เช่น ห้ามการเผา เป็นต้น</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ สร้างนักศึกษา "จิตอาสา PM.2.5" ออกหน่วยเช็คสภาพรถยนต์ ลดควันดำ ร่วมแก้ปัญหาการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เตรียมจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อลดฝุ่น</p> <p>-จ.พิษณุโลก พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ใน 9 อำเภอ แล้วจำนวน 3,516 คน</p> <p>-นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โพลสต้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งข้อสังเกตมาตรการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามมติ ครม.วันที่ 21 ม.ค.ว่า มาตรการส่วนใหญ่เน้นให้ความสำคัญพื้นที่กทม.เป็นหลัก ส่วนพื้นที่อื่นๆ ของประเทศให้ความสำคัญค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะ 9 จังหวัดภาคเหนือ ไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องการลดการเผาไร่ อ้อย</p> <p>-สื่อสังคมออนไลน์แชร์ข้อมูล ชาวเน็ตรายหนึ่งแนะนำให้ใช้วาสลิน (ปิโตรเลียม เจลลี่) ทาจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 โดยเว็บไซต์ออย.เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟฟิก ให้ข้อมูลว่า ยังไม่มีงานวิจัยรองรับว่าสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ แนะนำสวมหน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 เท่านั้น</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ: ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอว่า ผช.ศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอวิธีการปัญหาฝุ่นพิษ PM.2.5 ให้ช่วยกันคิดช่วยกันเสนอ อย่าเอาแต่ตำ</p>	
<p>จิตอาสา PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, เว็บไซต์Thaigov</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ สร้างนักศึกษา จิตอาสา PM.2.5 ออกหน่วยเช็คสภาพรถยนต์ ลดควันดำ ร่วมแก้ปัญหาการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เตรียมจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อลดฝุ่น</p> <p>ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า เพื่อเป็นการช่วยกันแก้ปัญหาหมอกพิษของประเทศ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยประชาชนดูแลตนเอง ประกวดทำสื่อเพื่อให้ความรู้ในทุกช่องทางกับประชาชนทั่วไป ซึ่งเชื่อว่าสถานการณ์ PM.2.5 ยังอาจจะเกิดขึ้นอีกและเป็นเรื่องพื้นฐานที่ประชาชนต้องทราบ ต้องติดตามสถานการณ์และดูแลตนเอง</p>	
<p>กิจกรรมก้าวทำใจซีซั่น 1 สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, เว็บไซต์Thaigov</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดกิจกรรม ก้าวทำใจ ซีซั่น 1 และเปิดตัว Application</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Virtual Run ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน –วิ่ง สะสมระยะทาง ก้าวทำใจ 60 วัน 60 กม. เน้นให้บุคลากร สธ. 400,000 คน และ อสม. 1,050,000 คน เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ และชักชวนประชาชนร่วมกันออกกำลังกาย โดยลงทะเบียนผ่าน Line แอปพลิเคชัน ด้วยการเพิ่มเพื่อน @thnvr ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค. 63 ระบบจะบันทึกและประมวลผลการออกกำลังกาย ประเมิน BMI และให้คำแนะนำในการดูแลร่างกายแต่ละบุคคล เริ่มนับสะสมระยะทางจริง 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 63</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ฯ กล่าวภายหลังเปิดกิจกรรมก้าวทำใจ ซีซั่น 1 ว่า โครงการนี้เป็นกิจกรรมสำคัญของสธ. จึงใช้ปี 2563 เป็นปีในการออกกำลังกายครั้งใหญ่ โครงการนี้เป็นซีซั่นแรก ในการชวนบุคลากรของเรามาออกกำลังกาย และบันทึกการทำกิจกรรม แต่ละสัปดาห์จะมีรางวัลจูงใจหากบุคลากรทำได้ ซีซั่นต่อไปก็จะขยายไปยังประชาชน CJtจะขยายไปยังก็หาอื่น ๆ และขยายในเรื่องของบริษัทประกันเข้ามา</p>	
<p>โรคเอสแอลอี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคแพ้ภูมิตนเอง หรือโรคเอสแอลอี เป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีความผิดปกติ โรคนี้จะมีอาการทั้งแบบเฉียบพลัน และแบบค่อยเป็นค่อยไป สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายที่ควรจะมีปฏิกิริยาต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย แต่กลับมีปฏิกิริยาต่อต้านและทำลายเนื้อเยื่อตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกายแทน อาจมีบางปัจจัยที่จะเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน การติดเชื้อ การใช้ยาบางชนิด การได้รับสารเคมี แสงแดด ดังนั้น ผู้ที่เป็นโรคนี้อาจดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ออกกำลังกายแต่เหมาะสม และไม่ควรถนอมแดด หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในขณะที่มีอาการกำเริบ</p> <p>ด้าน นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดและสารเคมี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่สูบบุหรี่ ควรออกกำลังกายครั้งละ 30-45 นาที/วัน สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง ควรออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Good life</p> <p>-เสนอบทความ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วย ผอ.ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวถึงการทำให้ รพ.ฯ ดำเนินการเรื่องกัญชาครบวงจร เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มียาตำรับที่มีกัญชาปรุงผสมเน้นการรักษาโดยติดตามการใช้การเฝ้าระวังความปลอดภัย เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และดูแลแบบองค์รวม ที่ผ่านมามีการสืบค้นข้อมูลทางอายุรเวท มียาตำรับกว่าร้อยตำรับ รวมถึงวิถีดั้งเดิมของคนไทยใช้กัญชาใส่อาหาร เนื่องจากกัญชามีฤทธิ์กระตุ้นต่อมประสาท ทำให้เกิดภาพหลอน อารมณ์ดี และง่วง</p> <p>สำหรับการปลูกสมุนไพรและกัญชา องค์ความรู้ส่วนหนึ่งมาจากชาวบ้าน มั่นใจว่ากัญชาไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมในสังคม แต่ต้องเข้าใจปริมาณการใช้ที่เหมาะสม จึงเป็นที่มาของการทำโมเดลเรื่องกัญชาร่วมกับ ออย. ทำคู่มือให้เกษตรกรปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากการปลูกกัญชาในไทยยังผิดกฎหมาย ต้องให้เกษตรกร ขอนิรโทษกรรม ปลูกแล้วส่งมอบให้ทางการแพทย์ ที่ผ่านมามีผลานิธิของ รพ. ทำสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรอินทรีย์ เพื่อยกระดับเกษตรกร ต่อจะทำวิจัยสร้างความหลากหลายผลิตภัณฑ์ จากกัญชา ถ้านำเรื่องนี้มาโยงกับวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว สร้างรายได้ได้ด้วย</p> <p>ทั้งนี้ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ สำหรับในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 4-8 มี.ค. 63 ที่อิมแพคเมืองทองธานี ทาง รพ. ได้ร่วมจัดบูธให้ความรู้เรื่องสมุนไพร และแจกหนังสือบันทึกแผ่นดินด้วย</p>	
<p>ปลดล็อกกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอบทความกล่าวว่า กระท่อมถือเป็นเป้าหมายพืชเสพติดชนิดล่าสุด ที่เห็นมาตรการเดินหน้าปรับสถานะเลือกใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. .. ให้ยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ คาดการณ์ขั้นตอนการพิจารณาและผ่านร่างกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. โดยก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมไปแล้ว</p> <p>สำหรับสถานการณ์กระท่อมในปัจจุบันมีข้อมูลจาก ป.ป.ส. ซึ่งสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด สํารวจครัวเรือนระดับประเทศเพื่อคาดการณ์จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามโครงการประมาณการจำนวนประชากรผู้ใช้สารเสพติดของประเทศไทยปี 2562 พบว่า กระท่อมเป็นหนึ่งในสารเสพติดที่ต้องเฝ้าระวัง ในห้วงเวลา 12 ปี (2550-2562) จำนวนผู้ใช้กระท่อมลดลง ส่วนฝิ่นและน้ำต้มกระท่อมเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยน้ำต้มกระท่อมเพิ่มขึ้นประมาณ 10 เท่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สรรหาบอร์ด สปสช. สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์ isaranews</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประจักษ์วิฑูรย์ เลี่ยนนาค รองเลขาธิการ สปสช. เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมัยวาระ พ.ศ. 2563-2567 กล่าวถึงการประชุมคัดเลือกผู้แทนเพื่อทำหน้าที่ใน สปสช. และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สัดส่วนของผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน คณะละ 5 คน โดยคัดเลือกจากผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านเด็กหรือเยาวชน ด้านสตรี ด้านผู้สูงอายุ ด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น ด้านผู้ใช้แรงงาน ด้านชุมชนแออัด ด้านเกษตรกร และด้านชนกลุ่มน้อย เพื่อเข้าร่วมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 600 คน</p> <p>ด้าน นพ.สินชัย ต๋อวัฒนิกิจกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ขั้นตอนของการคัดเลือกกรรมการจะประชุมเพื่อลงคะแนนคัดเลือกผู้แทนในกลุ่มของตัวเองกลุ่มละ 2 คน เพื่อร่วมเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในบอร์ด สปสช. และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ ซึ่งหลังจากได้รายชื่อแล้ว จะประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อลงคะแนนคัดเลือกคณะละ 5 คน ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด โดยทำงานร่วมกับกรรมการที่มาโดยตำแหน่งและที่ผ่านการสรรหาเพื่อบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป</p>	
<p>มทกรรมการแพทย์แผนไทย สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์: จับกระแสทั่วไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.มุกดาหาร กล่าวว่า ได้กำหนดการจัดงานมทกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เมืองมุก 250 ปี วิถีภูมิปัญญา อารยธรรมลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงอาเซียน” ในวันที่ 4-7 ก.พ.63 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร ในงานประกอบด้วยบูธนิทรรศการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน, การตรวจรักษา สมุนไพรกัญชา การประกวดผลงานวิชาการนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้การจัดงานเป็นการเปิดตัวมุกดาหารเป็นเมืองสมุนไพรต่อไป</p>	

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

